

Thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới

Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt (tiên thân của ngành Thanh tra Việt Nam ngày nay). Từ đó, ngày 23/11 trở thành ngày truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam. 75 năm xây dựng và phát triển, ngành Thanh tra Việt Nam đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.



Thanh tra tỉnh họp triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020.

Ngành Thanh tra Thái Bình được thành lập tháng 3/1957 khi tổ chức thanh tra được mở rộng đến các khu, tỉnh, thành phố. Năm 1970, Hội đồng Chính phủ có Nghị định số 164 và Nghị định số 165 chấn chỉnh hệ thống tổ chức bộ máy, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức thanh tra thì ở Thái Bình các tổ chức thanh tra được thành lập từ tỉnh đến các huyện, thị xã, các ty, ngành của tỉnh. Cùng với hoạt động của các tổ chức thanh tra chuyên trách, phong trào kiểm tra của quần chúng phát triển rộng khắp. Thanh tra tỉnh đã phối hợp cùng các ngành mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho trường ban kiểm soát ở các hợp tác xã nông nghiệp và tổ trưởng kiểm tra quần chúng ở các xí nghiệp để làm nhiệm vụ giám sát, kiểm tra thường xuyên tại chỗ. Qua đó đã động viên và phát huy được tinh thần làm chủ tập thể, ý thức trách nhiệm của quần chúng, góp phần cải tiến tổ chức, lề lối làm việc, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hiện tượng quan liêu, mệnh lệnh, lãng phí, tham nhũng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thực hiện khẩu hiệu "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", ngành Thanh tra Thái Bình đã mở các cuộc thanh tra và xét giải quyết đơn về việc gọi

thanh niên nhập ngũ, huy động nghĩa vụ lương thực, thực phẩm, thanh tra việc thực hiện chính sách đối với các gia đình liệt sĩ, thương binh, bộ đội... Bước vào thời kỳ đổi mới, với phương châm "Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, kết hợp giữa xây và chống, lấy xây là chính", thanh tra các cấp trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, chủ động xây dựng các cuộc thanh tra có trọng tâm, trọng điểm. Chủ động tham mưu có hiệu quả giúp lãnh đạo các cấp, các ngành, đơn vị duy trì nền nếp công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân đúng quy định. Từ năm 2016 đến nay, toàn ngành đã tiến hành 1.311 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 3.006 lượt đơn vị; phát hiện sai phạm 132,7 tỷ đồng, 841.294m² đất; kiến nghị thu hồi 71,2 tỷ đồng, 783.502m² đất; kiến nghị xử lý kỷ luật 20 tập thể và 8 cá nhân có sai phạm. Trong đó, Thanh tra tỉnh đã kết luận 92 cuộc thanh tra tại 176 đơn vị, qua thanh tra đã phát hiện sai phạm 48,9 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 28,5 tỷ đồng; xử lý khác 20,4 tỷ đồng; đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số văn bản, cơ chế quản lý để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các

tổ chức thanh tra trong tỉnh đã tham gia thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên, tham mưu giúp thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo đúng quy định của pháp luật. Từ năm 2016 đến nay, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 41.456 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó, Thanh tra tỉnh tiếp 659 lượt công dân. Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo cơ quan hành chính các cấp đã tiếp nhận 15.665 đơn, trong đó đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh là 558 đơn. Đến nay, đã giải quyết 550 đơn, chiếm 98,6%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 1 tỷ đồng, 191,6m² đất; kiến nghị xử lý kỷ luật 33 cá nhân, 2 tập thể có sai phạm, trong đó đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xử lý 1 vụ việc. Trong công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh đã chủ động chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức thanh tra trong tỉnh tập trung tham mưu giúp các cấp, các ngành trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh đã

tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, các đơn vị trong tỉnh thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch trên các lĩnh vực; rà soát, ban hành các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về chế độ, định mức; xây dựng và tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; thường xuyên đôn đốc việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ông Trần Trung Dũng, Chánh Thanh tra tỉnh cho biết: Phát huy truyền thống 75 năm của ngành Thanh tra Việt Nam, truyền thống 63 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Thanh tra Thái Bình, mỗi tổ chức thanh tra, mỗi cán bộ, thanh tra viên ngành Thanh tra Thái Bình nguyện không ngừng phấn đấu, học tập, nâng cao kiến thức, năng lực công tác, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, niềm tin yêu của nhân dân, mỗi cán bộ, thanh tra viên ngành Thanh tra Thái Bình thật sự "là tai mắt của trên, là bạn của dưới" như lời dạy của Bác Hồ. Trong thời gian tới, ngành Thanh tra Thái Bình sẽ thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, kế hoạch thanh tra năm 2021 được thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước các cấp phê duyệt. Chú trọng thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước theo thẩm quyền quy định; tập trung thanh tra những đơn vị, địa phương có nhiều vụ việc đồng người, phức tạp, kéo dài, dư luận có nhiều ý kiến; thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm. Gắn hoạt động thanh tra với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm. Duy trì nền nếp công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tích cực kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; thực hiện việc kiểm tra đột xuất công tác tiếp công dân của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; kịp thời tham mưu giải quyết các đơn mới phát sinh khi được giao.

PHẠM HÙNG

QUỲNH PHỤ Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Xác định nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện là nền tảng để đưa giáo dục phát triển bền vững, ngành Giáo dục huyện Quỳnh Phụ đã có nhiều đổi mới trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Hàng năm, ngay từ đầu năm học, ngành Giáo dục huyện Quỳnh Phụ đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, chú trọng chất lượng dạy học. Toàn ngành tích cực tuyên truyền, huy động cộng đồng tham gia các phong trào, hoạt động giáo dục; thực hiện tốt việc phối hợp giáo dục giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Ông Nguyễn Văn Roanh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Năm học 2019 - 2020, Phòng đã tham mưu UBND huyện ban hành quyết định sáp nhập 11 trường tiểu học với 11 trường THCS thành 11 trường tiểu học và THCS. Toàn huyện còn 90 trường, giảm 11 trường so với năm học 2018 - 2019. Các trường đã xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động, duy trì hoạt động nền nếp và hiệu quả ngay sau khi sáp nhập. Công tác phổ cập giáo dục tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng, 100% xã, thị trấn đạt phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học, THCS mức độ 3; phổ cập xóa mù chữ mức độ 2. Toàn huyện huy động được 92,6% học sinh hoàn thành chương trình THCS vào học THPT; tỷ lệ nhập học vào nhà trẻ đạt 59,31% dân số độ tuổi, 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6. Để có được kết quả trên, các trường học trên địa bàn huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp. Theo đó, cấp mầm non tập trung đổi mới nội dung; thực

hiện có hiệu quả chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ; xây dựng kế hoạch, lựa chọn các nội dung phù hợp với từng chủ đề, từng độ tuổi, chỉ đạo giáo viên tích cực đổi mới phương pháp giáo dục sát đối tượng, chú trọng phát huy tính tích cực, tạo mọi cơ hội cho trẻ được hoạt động trải nghiệm, giúp trẻ phát triển toàn diện. Cấp tiểu học, THCS tổ chức nhiều chuyên đề bồi dưỡng giáo viên về đổi mới phương pháp giáo dục, giảng dạy; tích cực bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Cô giáo Bùi Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn An Bài chia sẻ: Năm học vừa qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhà trường đã thực hiện nhiều đổi mới để hoàn thành nhiệm vụ năm học, nhưng dù dạy học theo hình thức trực tiếp hay trực tiếp, các thầy cô giáo đều phát huy tính tích cực và sáng tạo của học sinh; đồng thời tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; sử dụng công nghệ thông tin trong dạy và học... Đặc biệt, trong thực hiện chương trình sách giáo khoa lớp 1 từ đầu năm học 2020 - 2021 tới nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các nhà trường hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm lớp 1 thực hiện dạy học linh hoạt, khắc phục những bất cập trong sách giáo khoa, giúp học sinh hiểu và tiếp thu bài học nhanh hơn. Cùng với đổi mới phương pháp giảng dạy, ngành Giáo dục huyện Quỳnh Phụ còn tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Năm học 2019 - 2020, toàn huyện có 71 phòng học được hoàn thành đưa vào sử dụng, 6 trường tiểu học và THCS được trang bị phòng

máy vi tính, 3 trường học được trang bị phòng ngoại ngữ, 5 trường học được trang bị thư viện mở hiện đại, thân thiện; 5 trường mầm non được trang bị phòng âm nhạc và một số trường mầm non được trang bị đồ chơi ngoài trời và bàn ghế cho trẻ. Hiện nay, số phòng học kiên cố trong toàn huyện là 1.305 phòng, đạt 88,7%, bảo đảm đủ 1 lớp/1 phòng; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia là 94,4%, cao hơn nhiều so với bình quân chung của tỉnh. Song song với tăng cường cơ sở vật chất, ngành Giáo dục huyện Quỳnh Phụ còn chú trọng bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo. Ông Nguyễn Văn Roanh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết thêm: Ngành đã phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình tổ chức bồi dưỡng giáo viên. Đã có 656 người học lớp chức danh nghề nghiệp. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ đúng quy định, hoàn thành chương trình bồi dưỡng giáo viên theo đúng hướng dẫn. Công tác nghiên cứu khoa học được duy trì có hiệu quả với 693 bản sáng kiến, giải pháp, kinh nghiệm được nghiệm thu trong đó loại A 23 bản, loại B 625 bản và loại C 45 bản. Trước những yêu cầu, nhiệm vụ của ngành Giáo dục trong tình hình mới, ngành Giáo dục huyện Quỳnh Phụ tiếp tục thực hiện một số giải pháp trọng tâm: Tập trung các nguồn lực, lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học; chú trọng công tác đào tạo, nâng chuẩn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; chuẩn bị tốt hệ điều kiện để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp 2 và lớp 6.

TRINH CƯỜNG



Học sinh Trường THCS thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ) trong giờ học.

Đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật trong ngành Y tế

Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của ngành Y tế là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Để thực hiện nhiệm vụ này, các bệnh viện trong tỉnh đã đẩy mạnh việc tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật từ tuyến trên, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới nhằm giúp người bệnh được hưởng các kỹ thuật cao ngay tại địa phương mà không phải chuyển lên tuyến trên.

Hàng năm, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh tiếp nhận khoảng 7.000 bệnh nhân điều trị nội trú, 2.000 bệnh nhân điều trị ngoại trú y học cổ truyền (YHCT). Để đáp ứng nhu cầu của người bệnh, ngoài việc đầu tư hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, Bệnh viện còn chú trọng việc tiếp nhận chuyển giao các kỹ thuật chuyên sâu như: điều trị tác động cột sống; kết hợp y học hiện đại và YHCT điều trị đái tháo đường; điều trị cho trẻ tự kỷ bằng phương pháp YHCT; điều trị giảm nhẹ ung thư, bệnh lý nam học; tiêm sơ búi trĩ... từ các bệnh viện trung ương như: Học viện Y học dân tộc Việt Nam, Viện Chăm sóc Trung ương, Viện Y học

cổ truyền Trung ương... Việc tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng điều trị, mở rộng diện bệnh điều trị tại Bệnh viện. Bác sĩ Nguyễn Hồng Việt, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh cho biết: Tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật được coi là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, giúp người dân được hưởng lợi dịch vụ chất lượng cao ngay từ cơ sở và giảm gánh nặng cho các bệnh viện tuyến trên. Mỗi đây, Bệnh viện đã tiếp nhận kỹ thuật điều trị trẻ tự kỷ bằng phương pháp đông y từ Bệnh viện Chăm sóc Trung ương.

Hiện mỗi ngày Bệnh viện thực hiện điều trị cho 10 - 15 trẻ. Đây là những trẻ bị tăng động, chậm nói, ít tiếp xúc với người ngoài. Phương pháp thực hiện chủ yếu là châm cứu, thủy châm, lấy chỉ để đã thông kinh mạch, huyết đạo. Kết quả, sau 5 - 7 ngày, trẻ ăn ngon, ngủ tốt, ít tăng động hơn; có trẻ sau 15 ngày điều trị đã có phản xạ nhanh hơn, tiếp xúc với người ngoài tốt hơn. Hiện 1 liệu trình điều trị trẻ tự kỷ bằng đông y khoảng 15 ngày; 1 năm thực hiện từ 3 - 4 liệu trình. Cùng với việc tiếp nhận kỹ thuật từ tuyến trên, Bệnh viện cũng hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho các trường và bệnh viện tuyến huyện. Trong thời gian tới,

Bệnh viện sẽ tập trung hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho các trạm y tế xã. Ngoài Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, nhiều bệnh viện tuyến tỉnh cũng chủ động tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi Thái Bình, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình... Cụ thể, nếu trước đây, nhiều bệnh nhân ung thư phải chuyển lên bệnh viện tuyến trung ương để xạ trị thì nay người bệnh có thể được chẩn đoán và điều trị đạt hiệu quả ngay tại tỉnh. Từ năm 2019 đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thực hiện xạ trị cho hơn 460 ca với 12 mật bệnh ung thư như: ung thư phổi, vú, thực quản, trực tràng, vòm, hạ họng thanh quản, sàn miêng, amydan, lưỡi, niêm mạc má, phần mềm và di căn não. Từ khi triển khai mang lại lợi ích cho bệnh nhân, giảm thời gian, chi phí lên tuyến trên điều trị. Nhiều bệnh nhân sau thời gian xạ trị đã đạt hiệu quả tích cực. Bên cạnh đó, các bệnh viện tuyến tỉnh còn tích cực chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến huyện. Nhờ đó, nhiều bệnh viện tuyến huyện đã thực hiện được một số kỹ thuật như: phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa, phẫu thuật nội soi cắt tử cung, phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng dạ dày, tá tràng... Việc

tiếp nhận kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh, phẫu thuật... có ý nghĩa rất quan trọng giúp đội ngũ cán bộ y tế làm chủ khoa học kỹ thuật, nâng cao tay nghề, hạn chế biến chứng và giúp tiết kiệm chi phí cho người bệnh. Bác sĩ Hà Trung Kiên, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế cho biết: Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã có đề án 1816 cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh

viện tuyến dưới. Tại Thái Bình, nhiều bệnh viện trong tỉnh đã trở thành bệnh viện vệ tinh của các bệnh viện đầu ngành trên cả nước như: Bệnh viện Việt Đức, Viện bỏng Quốc gia, Viện tim mạch... Việc chuyển giao kỹ thuật hỗ trợ tuyến dưới đã giải quyết được nhiều vấn đề, đó là cán bộ y tế tuyến dưới được tiếp cận kỹ thuật cao, không phải lên khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã có đề án 1816 cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh

bệnh được nâng cao uy tín, thương hiệu và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ Y tế cũng đã triển khai việc khám chữa bệnh từ xa. Hiện Thái Bình có 21 bệnh viện hỗ trợ tuyến dưới khám chữa bệnh từ xa trong 1.000 cơ sở y tế trên cả nước. Việc khám bệnh từ xa được đánh giá là giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở các tuyến.

HOÀNG LÃNH



Xạ trị ung thư cho người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.